

ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชุด	หมายเหตุ
1	เอกสารการสอน (ศ)/ เอกสารคำสอน (รศ.) /เอกสารประกอบการสอน (ผศ.)	4	ส่งคณะต้นสังกัดเพื่อ อนุกรรมการประเมิน 3 เล่ม ส่งกองบริหารงานบุคคล 1 เล่ม
2	สำเนาดารงสอนย้อนหลัง 3 ปี พร้อมรับรองสำเนา	1	ดารงสอนแบบ ร.ม.31 เท่านั้น
3	ผลประเมินการสอนจากนักศึกษาวิชาที่ทำเอกสารการสอน/ เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน	1	
4	ผลประเมินการสอนและผลประเมินเอกสารการสอน/เอกสารคำ สอน/เอกสารประกอบการสอน จากคณะอนุกรรมการ	1	
5	แบบ ก.พ.อ. 03 (ผู้เสนอขอเป็นผู้เสนอขอเอง) <u>หรือ</u> แบบ ก.พ.อ. 04 (เสนอขอโดยผู้บังคับบัญชา)	5 (รวมต้นฉบับ)	ผ่านการประเมินเบื้องต้น จากผู้บังคับบัญชาแล้ว
6	แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ *โดยรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน คือ ประเภทผลงาน จำนวนผู้ร่วม ชื่อผู้ร่วม ผู้ดำเนินการหลัก ปริมาณร้อยละ หน้าที่- ความรับผิดชอบ และลงนามรับรองของทุกคนที่มีส่วนร่วมในผลงาน	9 (รวมต้นฉบับ)	ให้นำส่งต้นฉบับด้วย
7	หนังสือแจ้งความประสงค์การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	1	
8	แบบตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	1	ผ่านการลงนามจากผู้บังคับ บัญชาแล้ว
9	แบบรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	1	ระบุสัดส่วนและแหล่งเผยแพร่ ผลงาน
10	หนังสือรับรองงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการสำเร็จการศึกษา)	1	กรณีขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11	ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น/ตำรา/หนังสือ/บทความ ทางวิชาการ/งานแปล/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม) *กรณีขอตำแหน่งในสาขาสายสังคม ให้ส่งรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม ด้วย	8	กรณีส่งงานวิจัย/บทความทาง วิชาการ จำนวนหลายเรื่อง กรุณารวมเป็นชุดเดียวกัน กับหลักฐานการเผยแพร่และ หลักฐานการมีส่วนร่วม เรียง เป็นเรื่องๆ ให้ลำดับตรงกับ แบบ ก.พ.อ.03 พร้อมติด index บอกลำดับเรื่อง
12	หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด * กรณีเสนอเป็นตำรา ให้มีหนังสือรับรองการสอนตำราจากหัวหน้า หน่วยงานในสังกัด พร้อมแนบตารางสอนเฉพาะภาคการศึกษาที่มีสอน รายวิชาตำราที่เสนอขอ และคำอธิบายลักษณะรายวิชาของตำรา * กรณีเสนอเป็นหนังสือ ต้องมีรายละเอียดในการตีพิมพ์ คือ วันเดือนปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ และจำนวนที่พิมพ์ * กรณีเสนอเป็นงานวิจัย/บทความทางวิชาการ ต้องมีหลักฐานดังนี้ หน้าปก สารบัญ บรรณานุกรมที่พิจารณาบทความ และบทความที่เสนอ จากเล่มวารสารวิชาการ/เล่มประมวลผลการประชุมวิชาการ	8	